

เพิ่มความโปร่งใส

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีจุดประสงค์ใด ?....

เหตุผลของการมีกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการนั้น เนื่องจากในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดำเนินงานต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริง อันจะเป็นการส่งเสริม
ให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนทุกคนมีสิทธิขอ ดู ตรวจสอบ
สำเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
หรือไม่?...

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้
ให้สิทธิอย่างมากกับประชาชนในการขอ
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐโดย
กำหนดให้ประชาชนผู้ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้อง

เป็นผู้มีส่วนได้เสีย สามารถใช้สิทธิขอ ดู
ตรวจสอบ และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบาง
ประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐบาลไม่เปิดเผยก็ได้

สร้างความมั่นใจ

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้อย่างไร?....

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้
มีข้อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ
โดยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้

๑. นำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย
กำหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เช่น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัด
องค์กร สรุปรายงานหน้าที่ที่สำคัญและ
วิธีดำเนินการ เป็นต้น

๒. นำข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย
กำหนดมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้โดยสะดวก
เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย
แผนงานโครงการ และงบประมาณของ

หน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี
ลักษณะผูกขาด ตัดทอน เป็นต้น

๓. ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามที่
ประชาชนได้มีคำขออนอกจากเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น
ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือความมั่นคง
ของประเทศ ในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง



เทศบาลตำบลกุตประทายพร้อมให้บริการ

ถ้าประชาชนไปขอข้อมูลข่าวสาร และหน่วยงานของรัฐนิ่งเฉย หรือปฏิเสธไม่เปิดเผย หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ขอ ประชาชนจะมีสิทธิดำเนินการอย่างไร...

ในกรณีที่ไปขอข้อมูลข่าวสารแล้ว หน่วยงานของรัฐนิ่งเฉยหรือปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิร้องเรียน หรืออุทธรณ์ไปยัง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้



“รัฐรู้อะไร ประชาชนต้องรู้ในสิ่งนั้น”



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลตำบลกุตประทาย
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๗๐

Facebook เทศบาลตำบลกุตประทาย
<https://www.facebook.com.๖๒๓๘๗๕๒๖๔๔๐๐๖๗๘> และ เว็บไซต์
<http://www.kudprathay.go.th/>



พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ กระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

“เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
จัดทำโดย
เทศบาลตำบลกุตประทาย